

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN CAM LỘ

Số: /BC-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Cam Lộ, ngày tháng 5 năm 2024

BÁO CÁO

Giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri

Thực hiện Công văn số 224/UBND-TH ngày 11/01/2024 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc báo cáo kết quả giải quyết, giải trình ý kiến, kiến cử tri gửi đến kỳ họp thứ 18 và kỳ họp thứ 21, HĐND tỉnh khóa VIII (được nêu tại báo cáo số 387/BC-HĐND và báo cáo số 388/BC-HĐND ngày 04/12/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh); UBND huyện báo cáo theo phụ lục 1,2 đính kèm.

Kính gửi Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND-UBND tỉnh./

Nơi nhận:

- UBND tỉnh;
- Văn phòng ĐDBQH và HĐND tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- TT. HU; TT.HĐND huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;
- CVP, PVP, CV;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Trần Anh Tuấn

Phụ lục 1
BÁO CÁO KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ CỬ TRI
GỬI ĐẾN KỶ HỌP THỨ 18 VÀ KỶ HỌP THỨ 21, HĐND TỈNH KHÓA VIII, NHIỆM KỶ 2021-2026
(Những nội dung thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị, địa phương)
(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày /5/2024 của UBND huyện)

Số TT	Nội dung kiến nghị	Nội dung giải quyết, trả lời	Ghi chú
I	Các ý kiến, kiến nghị được nêu tại báo cáo số 387/BC-HĐND ngày 04/12/2023 của HĐND tỉnh		
1	Ý kiến của cử tri Trung đoàn 19:		
1.1	Đề nghị tỉnh, huyện quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho chiến sỹ và nhân dân đi lại, đầu tư, nâng cấp, sửa chữa tuyến đường liên thôn Phan Xá, xã Cam Thành qua Tiểu đoàn 5, Tiểu đoàn 6 đang bị xuống cấp, hư hỏng.	<p>Huyện Cam Lộ được UBND tỉnh chọn đến năm 2025 là huyện nông thôn mới kiểu mẫu, để đạt được mục tiêu đó, thời gian qua, UBND huyện đã tập trung mọi nguồn lực để đầu tư, nâng cấp hệ thống giao thông trên địa bàn. Tuy nhiên do nguồn vốn ngân sách huyện còn nhiều khó khăn, vì vậy, huyện đã đề xuất tỉnh quan tâm hỗ trợ kinh phí đầu tư (tại Tờ trình số 179/TTr-UBND ngày 03/8/2023, số 35/TTr-UBND ngày 28/02/2024).</p> <p>Ngày 10/4/2024, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 828/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch thực hiện các công trình xây dựng từ nguồn kinh phí quản lý bảo trì đường bộ tỉnh năm 2024, trong đó năm 2024 hỗ trợ 3,4 tỷ đồng đầu tư xây dựng, sửa chữa đường từ ĐT.585 đi Khu phố Nghĩa Hy - Nam Hùng, thị trấn Cam Lộ và hệ thống thoát nước khu vực đầu tuyến ĐT.585 (Sở Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư)</p>	
1.2	Thực trạng hiện nay rừng đầu nguồn ở một số nơi chủ yếu trồng tràm dẫn đến mất cân bằng sinh thái, mạch nước ngầm ngày càng hạ thấp, đề nghị các cấp các ngành tăng cường tuyên truyền, kiểm tra bảo vệ rừng tự nhiên, rừng đầu nguồn.	<p>Huyện Cam Lộ có tổng diện tích rừng: 20.081,33 ha; Trong đó: rừng tự nhiên: 1.733,45 ha, rừng trồng: 18.347,88 ha. Phân theo loại rừng: Rừng đặc dụng 579,79 ha; rừng phòng hộ 1.380,42 ha; rừng sản xuất 18.121,12 ha. Mặc dù phần lớn diện tích rừng tự nhiên là rừng nghèo nhưng đây là diện tích rừng đầu nguồn có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc bảo vệ và điều tiết nguồn nước, bảo vệ đất, chống xói mòn, hạn chế thiên tai, điều hòa khí hậu, góp phần bảo vệ môi trường sinh thái giúp giảm thiểu các tác động bất lợi do biến đổi khí hậu. Trong thời gian qua, UBND huyện đã tập trung chỉ đạo ngành lâm nghiệp, các đơn vị, địa phương triển khai nhiều giải pháp để quản lý, bảo vệ tốt diện tích rừng trên địa bàn. UBND huyện đã ban hành Quyết định số 3311/QĐ-UBND ngày 31/12/2013 về việc phê duyệt Đề án: "Giao rừng tự nhiên cho hộ gia đình, cá nhân đến năm 2015 định hướng đến năm 2020"; kết</p>	

		<p>quả đã giao 1.708,6 ha rừng tự nhiên cho 513 hộ gia đình, trong đó: xã Cam Chính: 470,8 ha/ 258 hộ; xã Cam Nghĩa: 839,7 ha/ 132 hộ; xã Cam Thành: 398,1 ha/123 hộ; tỷ lệ che phủ rừng hàng năm đạt: 51-52%. Tập trung chỉ đạo đầu tư trồng rừng thâm canh, kinh doanh rừng trồng gỗ lớn; thực hiện quản lý rừng bền vững và đánh giá cấp chứng chỉ FSC; đa dạng hóa chủng loại cây trồng, kết hợp trồng xen cây dược liệu... nhằm mang lại giá trị kinh tế cao và hiệu quả về môi trường. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật sâu rộng trên các phương tiện thông tin đại chúng, vận động nhân dân, đặc biệt là cộng đồng dân cư ở các khu vực gần rừng, ven rừng tham gia bảo vệ rừng, nâng cao tinh thần tự giác, không tham gia hoặc tiếp tay cho hành vi vi phạm pháp luật nói chung và pháp luật lâm nghiệp nói riêng; xây dựng phong trào toàn dân tham gia vào công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng bằng nhiều hình thức phong phú, đặc biệt thông qua việc thành lập các tổ, đội quân chúng bảo vệ rừng hoạt động hiệu quả tại cơ sở. Kết quả trong thời gian 10 năm trở lại đây, đã tổ chức trên 140 cuộc họp thôn với trên 5 ngàn lượt người tham gia; tổ chức ký cam kết trên 2 ngàn lượt hộ gia đình, cá nhân tham gia bảo vệ rừng; hàng trăm đợt tuyên truyền lưu động về bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng; lập biên bản và xử lý 11 vụ phá rừng tự nhiên trái pháp luật với diện tích thiệt hại trên 4,0 ha, phạt tiền gần 90 triệu đồng. Đối với việc trồng rừng sản xuất, cây Keo (tràm) được xác định là cây trồng lâm nghiệp chính, mang lại giá trị kinh tế cho người dân. Nội dung cử tri phản ánh “rừng đầu nguồn ở một số nơi chủ yếu trồng tràm dẫn đến mất cân bằng sinh thái, mạch nước ngầm ngày càng hạ thấp” là vấn đề cần nghiên cứu, đánh giá thật khoa học và có giải pháp căn cơ, lâu dài.</p> <p>Để nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ rừng trong thời gian tới, UBND huyện sẽ tiếp tục chỉ đạo Hạt Kiểm lâm huyện và các đơn vị, địa phương tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật về bảo vệ rừng; tổ chức ký cam kết bảo vệ rừng đến tận hộ gia đình được giao rừng tự nhiên; kiểm tra, kiểm soát kịp thời nhằm phát hiện và xử lý nghiêm các vụ phá rừng, xâm lấn rừng tự nhiên; đồng thời phát huy vai trò trách nhiệm của các chủ rừng trong việc nhận rừng để bảo vệ và hưởng lợi từ rừng.</p>	
2	<p>Cử tri huyện Đakrông kiến nghị: Thực hiện Quyết định số 2166/QĐ-UBND ngày 15/10/2007 về việc giải quyết việc sử dụng đất của các hộ dân xã</p>	<p>Thực hiện Công văn số 6101/UBND-KT ngày 17/11/2023 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc giải quyết việc sử dụng đất của các hộ dân xã Cam Thành sử dụng đất tại xã Hướng Hiệp; ngày 23/11/2023, UBND huyện đã có Công văn số 1150/UBND-TN&MT để chỉ đạo UBND xã Cam Thành, Phòng Tài nguyên và Môi trường thực hiện các thủ tục để thu hồi GCNQSD đất đã cấp</p>	

	<p>Cam Thành, huyện Cam Lộ trong phạm vi địa giới hành chính xã Hướng Hiệp, huyện Đakrông, thời gian qua, UBND huyện Đakrông và UBND huyện Cam Lộ đã tổ chức phiên làm việc nhưng chưa thống nhất được phương án giải quyết, làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân xã Hướng Hiệp. Để giải quyết dứt điểm vấn đề nêu trên, kính đề nghị các ngành chức năng và đơn vị có liên quan tham mưu, chỉ đạo giải quyết theo đúng tinh thần chỉ đạo UBND tỉnh Quảng Trị tại Quyết định số 2166/QĐ-UBND ngày 15/10/2007.</p>	<p>cho 05 hộ dân xã Cam Thành đang sử dụng đất tại xã Hướng Hiệp. Theo đó, ngày 29/12/2023, UBND huyện đã có Thông báo số 75/TB-UBND về việc thu hồi GCNQSD đất. Tuy nhiên, quá trình triển khai thực hiện, UBND huyện nhận thấy các GCNQSD đất đã cấp cho các hộ dân xã Cam Thành hiện đang thế chấp tại Ngân hàng, đồng thời qua nắm bắt tình hình và theo báo cáo của UBND xã Cam Thành thì các hộ gia đình cơ bản đồng thuận với việc thu hồi GCNQSD đất, tuy nhiên các hộ dân kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, thực hiện việc cấp GCNQSD đất mới đồng thời với việc thu hồi GCNQSD đất để đảm bảo quyền lợi của người sử dụng đất. Sau khi có GCNQSD đất mới, các hộ dân sẽ có trách nhiệm nộp lại GCNQSD đất cũ để nhận GCNQSD đất mới. Vấn đề này, kính đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn huyện Cam Lộ và huyện Đakrông để tháo gỡ vướng mắc nhằm sớm giải quyết dứt điểm kiến nghị của cử tri.</p>	
II	Các ý kiến, kiến nghị được nêu tại báo cáo số 388/BC-HĐND ngày 04/12/2023 của HĐND tỉnh		
1	<p>Tại vị trí tiếp giáp giữa thôn Mộc Đức và Trương Xá đã xảy ra điểm sạt lở nghiêm trọng, có chiều dài khoảng 100m, cách nhà dân khoảng 10m. Điểm sạt lở ăn sâu tạo hàm ếch vào tuyến đường nhựa liên huyện từ đường Hoàng Diệu, (Đông Hà) lên Cam Lộ. Tuyến đường này lưu lượng người và phương tiện qua lại đông, trong đó có cả xe tải trọng tải lớn, gây nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông. Hiện tại, sạt lở vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại do nền đất rất yếu, nước ngầm trong lòng đất tiếp tục chảy ra, trên mặt xuất hiện</p>	<p>Về vấn đề này, UBND huyện đã chỉ đạo kiểm tra và báo cáo UBND tỉnh: số 418/BC-UBND ngày 17/11/2023; số 80/BC-UBND ngày 14/3/2024; số 150/BC-UBND ngày 03/5/2024; Tờ trình số 101/TTr-UBND ngày 02/5/2024.</p> <p>UBND tỉnh đã có Công văn số 2290/UBND-KT ngày 17/5/2024 về việc giải quyết kiến nghị của UBND huyện Cam Lộ về tình hình sạt lở bờ sông Hiếu, đoạn qua thôn Trương Xá – Mộc Đức, xã Cam Hiếu. Hiện nay, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương hoàn chỉnh báo cáo chủ trương đầu tư để thẩm định trình HĐND huyện phê duyệt nhằm xử lý vấn đề trước mắt, về lâu dài sẽ lập dự án trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt; đồng thời chỉ chỉ đạo UBND xã Cam Hiếu và các xã Cam Tuyên, Cam Thủy phối hợp với các đơn vị có liên quan, thường xuyên theo dõi tình hình sạt lở bờ sông để kịp thời báo cáo, đề xuất UBND huyện phương án xử lý kịp thời, bố trí rào chắn cảnh báo có phản quang, bảng giới hạn trọng tải hai đầu để đảm bảo an toàn giao thông, thông báo cho bà con nhân dân cẩn thận khi đi qua tuyến này; tuyên truyền, vận động người dân di dời các nhà, hàng quán ra khỏi phạm vi có nguy cơ xảy ra sạt lở.</p>	

	<p>nhiều vết nứt. Đề nghị tỉnh quan tâm bố trí kinh phí làm kè sông Hiếu đặc biệt là điểm sạt lở để đảm bảo an toàn cho người dân.</p>		
2	<p>Sau khi sáp nhập còn 80 thôn, khu phố, giảm 25 thôn. Những thôn mới sáp nhập dân số đông, địa bàn rộng, điều kiện tổ chức sinh hoạt, hội họp khó khăn, trong khi đó các trung tâm học tập cộng đồng ở các thôn chưa được đầu tư xây dựng, không đáp ứng cho bà con nhân dân tham gia sinh hoạt hội họp. Đến nay trên địa bàn huyện còn 12 thôn sáp nhập chưa có kinh phí để đầu tư xây dựng. Đề nghị tỉnh quan tâm hỗ trợ đầu tư xây dựng trung tâm học tập cộng đồng ở những thôn sáp nhập nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, hội họp của nhân dân.</p>	<p>Nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, học tập cộng đồng và nâng cao đời sống văn hóa cơ sở, năm 2016, UBND huyện đã xây dựng Đề án hỗ trợ, xây dựng, sửa chữa trung tâm văn hoá và học tập cộng đồng các thôn, bản, khu phố trên địa bàn huyện Cam Lộ trình Hội đồng nhân dân huyện thông qua tại Nghị quyết số 52/NQ-HĐND ngày 29/6/2016 và Nghị quyết số 43/NQ-HĐND ngày 31/12/2020 về việc kéo dài và điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết 52/NQ-HĐND ngày 29/6/2016; trong đó nêu rõ mức hỗ trợ của huyện đối với công trình xây dựng mới tối đa 50%/công trình (không quá 500 triệu đồng/công trình, cải tạo sửa chữa tối đa 50% /công trình (không quá 200 triệu đồng/công trình. Đối với ngân sách xã và các nguồn khác, tùy theo tình hình địa phương, UBND các xã, thị trấn có trách nhiệm cân đối ngân sách hàng năm để phân bổ kinh phí hỗ trợ, đồng thời huy động nguồn kinh phí đóng góp của nhân dân và các nguồn hợp pháp khác để đầu tư xây dựng các Trung tâm học tập cộng đồng trên địa bàn. Trong giai đoạn 2020 - 2023, đã xây dựng, nâng cấp 21 Trung tâm văn hóa và học tập cộng đồng với tổng mức đầu tư 19.950 triệu đồng; trong đó huy động đóng góp trong nhân dân với hơn 2.520 triệu đồng. Trong điều kiện ngân sách huyện còn nhiều khó khăn, việc hỗ trợ các xã đầu tư xây dựng trung tâm học tập cộng đồng thực hiện theo lộ trình, ưu tiên các thôn có nguồn đóng góp của nhân dân đầy đủ. UBND huyện cũng đã giao UBND các xã, thị trấn rà soát quỹ đất, quy hoạch các điểm xây dựng TTVHHTCĐ đảm bảo đạt chuẩn, bố trí thêm kinh phí để cùng nguồn kinh phí ngân sách huyện, nguồn nhân dân đóng góp và nguồn hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân để đầu tư xây dựng công trình đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, học tập cộng đồng của nhân dân.</p> <p>Kính đề nghị UBND tỉnh quan tâm, hỗ trợ thêm cho huyện một phần kinh phí để từng bước đầu tư hoàn thiện các Trung tâm văn hóa và học tập cộng đồng trên địa bàn huyện.</p>	

Phụ lục 2
BÁO CÁO KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ CỬ TRI
GỬI ĐẾN KỶ HỌP THỨ 18 VÀ KỶ HỌP THỨ 21, HĐND TỈNH KHÓA VIII, NHIỆM KỶ 2021-2026
(Những nội dung thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh)
(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày / 5 /2024 của UBND huyện)

TT	Nội dung kiến nghị	Kết quả giải quyết/ Đề xuất hướng giải quyết	Đề xuất thời hạn giải quyết dứt điểm	Ghi chú
I.	Các ý kiến, kiến nghị được nêu tại báo cáo số 387/BC-HĐND ngày 04/12/2023 của HĐND tỉnh			
1.	Cử tri xã Cam Hiếu (Cam Lộ) kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo ngành y tế sớm có vaccin 5 trong 1 để tiêm cho trẻ sơ sinh, thực trạng từ đầu năm đến nay không có vaccin để tiêm cho trẻ, trong khi đó muốn có vaccin Nhân dân phải cho trẻ đi tiêm dịch vụ, phí tiêm quá cao (trên 1 triệu đồng/1 mũi). Trong điều kiện đời sống nhân dân còn khó khăn, đặc biệt là người nghèo, do đó nhiều hộ không có điều kiện để đưa con em mình đi tiêm phòng	Vấn đề này UBND huyện đã báo cáo UBND tỉnh tại báo cáo số 372/BC-UBND ngày 30/10/2023, kính đề nghị tỉnh chỉ đạo ngành Y tế tiếp tục tham mưu UBND tỉnh đề xuất cấp trên sớm có vaccin 5 trong 1 để tiêm cho trẻ sơ sinh	Quý III/2024	
2	Cử tri các xã Cam Chính, Cam Thành, Thanh An (Cam Lộ) kiến nghị: Dự án Ba Hồ - Bản chùa, được triển khai đầu tư xây dựng từ năm 2018 đến nay, một số hạng mục công trình đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng, tuy nhiên vẫn còn một số công trình đã hoàn thành nhưng chưa bàn giao, một số hạng mục chưa hoàn thiện (đài nước Mai Trung ở thôn	Vấn đề này, UBND huyện đã có nhiều văn bản, báo cáo gửi UBND tỉnh và làm việc với Chủ đầu tư. UBND tỉnh đã có văn bản chỉ đạo Chủ đầu tư, các Sở, ngành liên quan tiếp tục kiểm tra, xử lý (Văn bản số 1228/UBND-KT ngày 14/3/2024 về việc tham mưu đề xuất các nội dung kiến nghị dự án Ba Hồ - Bản Chùa). UBND huyện đã có báo cáo giải trình các nội dung UBND tỉnh giao tại Công văn nêu trên gửi UBND tỉnh, và các Sở ngành	Quý III/2024	

	<p>Đoàn Kết, xã Cam Chính, thôn Đâu Bình xã Cam Tuyền có công trình bể nước phục vụ cho việc tưới)... đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo BQL dự án đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình để phục vụ tưới cho cây trồng cạn, tránh gây lãng phí, nếu chưa tiếp tục xây dựng thì có phương án bảo vệ công trình nhằm đảm bảo an toàn đối với người và gia súc khi đi qua.</p>	<p>liên quan (báo cáo số 97/BC-UBND ngày 19/3/2024). Kính đề nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các Sở ngành liên quan, Chủ đầu tư sớm thực hiện các nội dung UBND tỉnh giao.</p>		
3	<p>Cử tri các xã Cam Chính, Cam Thành, Thanh An (Cam Lộ) kiến nghị tỉnh quan tâm hỗ trợ kinh phí cho các hộ gia đình, cá nhân quản lý, chăm sóc, bảo vệ rừng tự nhiên từ nguồn kinh phí chi trả dịch vụ môi trường rừng để bà con thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ rừng được tốt hơn.</p>	<p>Thời gian qua, UBND huyện, các cấp, các ngành cấp tỉnh đã tích cực tham mưu HĐND-UBND tỉnh xem xét, giải quyết và UBND tỉnh đã ban hành các Quyết định hỗ trợ kinh phí, cụ thể: - Năm 2023: + UBND tỉnh Quảng Trị ban hành Quyết định số 1441/QĐ-UBND ngày 10/7/2023, về việc phân bổ nguồn kinh phí sự nghiệp Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững năm 2023; UBND huyện đã ban hành Quyết định số 1378/QĐ-UBND ngày 8/8/2023 phân khai số tiền 37.300.000 đồng (<i>Ba mươi bảy triệu, ba trăm ngàn đồng chẵn</i>) cho 03 xã: Cam Thành (27.660.000 đồng); Cam Chính: 5.540.000 đồng; Cam Nghĩa: 4.100.000 đồng) + Đối với rừng tự nhiên phòng hộ và rừng tự nhiên sản xuất: UBND tỉnh đã bố trí kinh phí: 201.162.139 đồng tại Quyết định số 2766/QĐ-UBND ngày 20/22/2023 để hỗ trợ cho người dân (đối tượng hưởng lợi là chủ rừng - hộ gia đình, cá nhân, nhóm hộ gia đình, cộng đồng dân cư tại các xã: Cam Chính, Cam Nghĩa, Cam Thành, Cam Tuyền) từ nguồn chi trả giảm phát thải khí nhà</p>		

		<p>kính vùng Bắc Trung Bộ (ERPA), hiện nay UBND các xã đã chi trả xong cho các hộ dân (quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh phối hợp với UBND các xã để thực hiện chi trả)</p> <p>- Năm 2024: UBND tỉnh ban hành Quyết định số 592/QĐ-UBND ngày 20/3/2024 về việc phân bổ kinh phí thực hiện Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững năm 2024; UBND huyện đã ban hành Quyết định số 632/QĐ-UBND ngày 12/4/2024 về việc phân khai kinh phí thực hiện chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững, với số tiền 137.863.500 đồng (Một trăm ba mươi bảy triệu, tám trăm sáu mươi ba ngàn, năm trăm đồng chẵn) cho các xã: Cam Thành 92.512.200 đồng; Cam Chính 19.636.200 đồng; Cam Nghĩa 12.066.000 đồng; xã Thanh An 1.342.000 đồng; xã Cam Tuyền 9.290.000 đồng. Hiện nay, các địa phương đang hoàn thiện các thủ tục để chi trả, hỗ trợ cho các hộ dân</p>		
4	Ý kiến của cử tri Trung đoàn 19:			
4.1	<p>Trong những năm qua Trung đoàn 19 luôn làm tốt công tác dân vận, thường xuyên thực hiện công tác hành quân dã ngoại, để tạo điều kiện cho cán bộ chiến sỹ Trung đoàn xây dựng các công trình phục vụ nhân dân, trong điều kiện kinh phí của Sư đoàn, Trung đoàn còn nhiều khó khăn, đề nghị tỉnh quan tâm hỗ trợ một phần kinh phí cùng với ngày công của bộ đội xây dựng các công trình dân sinh.</p>	<p>Vấn đề này UBND tỉnh đã trả lời tại báo cáo số 276/BC-UBND ngày 19/11/2023; trong đó giao Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí theo quy định. Kính đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí và thống nhất chủ trương giao cho huyện hoặc các Sở ngành phối hợp với Trung đoàn 19 lập hồ sơ đề xuất đầu tư các công trình dân sinh</p>	Năm 2024	

4.2	<p>Hiện nay tại điểm nút giao thông ngã tư (ngã ba Cù) lưu lượng xe lưu thông rất nhiều, đặc biệt là xe trọng tải lớn, tiềm ẩn tai nạn giao thông, nhất là vào thời gian đi học và tan học của học sinh. Đề nghị tỉnh quan tâm, lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông để đảm bảo an toàn cho học sinh và phụ huynh.</p>	<p>Vấn đề này, UBND huyện đã báo cáo UBND tỉnh – HĐND tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tại báo cáo số 275/BC-UBND ngày 18/8/2023.</p> <p>Kính đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Ban An toàn giao thông tỉnh, Công an tỉnh và các Sở ngành liên quan tham mưu đề xuất Cục Đường bộ Việt Nam bổ sung Hệ thống đèn tín hiệu tại khu vực nói trên</p>	Năm 2024	
4.3	<p>Quan tâm đến đội ngũ sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp công tác tại Trung đoàn 19, sư 968 được mua đất làm nhà ở với giá ưu đãi. Đồng thời, tạo điều kiện cho cán bộ chiến sỹ được vay tiêu dùng; vay vốn ưu đãi, lãi suất thấp để mua đất, làm nhà ở.</p>	<p><i>Đối với ý kiến: Tạo điều kiện được mua đất làm nhà ở với giá ưu đãi:</i></p> <p>UBND huyện xin tiếp thu ý kiến, kiến nghị của đội ngũ sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp công tác tại Trung Đoàn 19, sư đoàn 968. Tuy nhiên theo các quy định của Pháp luật chưa có cơ chế đặc thù này. Đề nghị Trung đoàn 19 kiến nghị Sư đoàn 968 đề xuất với Bộ Quốc phòng xem xét hỗ trợ kinh phí cho Trung đoàn đầu tư xây dựng nhà công vụ để bố trí nơi ở cho sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp trong quá trình công tác</p> <p><i>Đối với ý kiến: Tạo điều kiện được vay tiêu dùng, vay vốn ưu đãi, lãi suất thấp để mua đất, làm nhà ở:</i></p> <p>Thực hiện chủ trương của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã và đang triển khai đồng bộ nhiều chương trình tín dụng ưu đãi đối với khách hàng pháp nhân và khách hàng cá nhân nhằm thúc đẩy, phát triển sản xuất kinh doanh và nhu cầu tiêu dùng như: mua nhà ở, đất ở, xây mới và sửa chữa nhà ở. Theo báo cáo số 165/NHN.0.CL – KH ngày 09/5/2024 của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển chi nhánh huyện Cam Lộ, hiện đơn vị đang triển khai sản phẩm cho vay ưu đãi đối với khách hàng cá nhân phục vụ nhu cầu tiêu dùng, đời</p>		

		sống với quy mô chương trình 10.000 tỷ đồng; lãi suất vay vốn từ 5,4%/năm đến 7,6%/năm. Cán bộ chiến sỹ Trung đoàn 19 thuộc Sư đoàn 968 có nhu cầu vay vốn trực tiếp đến Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển chi nhánh huyện Cam Lộ (Địa chỉ Khu phố 3, thị trấn Cam Lộ, huyện Cam Lộ, hoặc liên hệ qua số điện thoại: 0982217232; 0945019567) để được tư vấn, hướng dẫn vay vốn.		
4.4	Chính quyền các cấp quan tâm tạo điều kiện để vợ của cán bộ sỹ quan Trung đoàn 19 công tác trên địa bàn tỉnh Quảng trị được bố trí công việc gần nhà nhằm thuận lợi cho việc chăm sóc gia đình.	Vấn đề này UBND tỉnh đã trả lời tại báo cáo số 276/BC-UBND ngày 19/11/2023		
4.5	Quan tâm, tạo điều kiện cho bộ đội xuất ngũ được vào làm việc lại các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh	Thời gian qua, UBND huyện tập trung chỉ đạo Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp với Trung tâm GDNN - GDTX tham mưu UBND huyện tổ chức các lớp đào tạo nghề cho lao động địa phương, bao gồm bộ đội xuất ngũ với các ngành nghề trong danh mục được cấp phép đào tạo để người lao động có tay nghề cơ bản, kiến thức, kỹ năng khi có nhu cầu tham gia tuyển dụng vào đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn. Chỉ đạo Ban quản lý dự án, phát triển quỹ đất và cụm công nghiệp huyện, Phòng Kinh tế và Hạ tầng và các địa phương khuyến khích, vận động các công ty, doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn huyện có chính sách ưu tiên, tạo điều kiện tuyển dụng lao động là bộ đội xuất ngũ, lao động người địa phương vào làm việc tại các		

		<p>công ty, doanh nghiệp.</p> <p>Kính đề nghị tỉnh tiếp tục chỉ đạo các Sở ngành liên quan xem xét quan tâm, có chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện cho bộ đội xuất ngũ làm việc lại các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh để giải quyết công ăn việc làm và đảm bảo an sinh xã hội.</p>		
II	Các ý kiến, kiến nghị được nêu tại báo cáo số 388/BC-HĐND ngày 04/12/2023 của HĐND tỉnh			
1	<p>Cử tri xã Cam Chính kiến nghị: Trụ sở Đảng ủy - UBND xã Cam Chính được xây dựng từ năm 1993, nay đã xuống cấp. Cùng với việc duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí của xã NTM nâng cao, kiểu mẫu, Cam Chính đang triển khai xây dựng xã Nông thôn mới thông minh, để đáp ứng điều kiện làm cho cán bộ công chức và người dân đến giao dịch, đề nghị HĐND, UBND tỉnh quan tâm hỗ trợ kinh phí cho địa phương xây dựng mới trụ sở làm việc.</p>	<p>Thực tế hiện nay, trên địa bàn huyện, một số Trụ sở làm việc của các xã, thị trấn do xây dựng đã lâu nên bị hư hỏng, xuống cấp, ảnh hưởng đến công tác của cán bộ, công chức. UBND huyện đã tập trung huy động, cân đối, lồng ghép mọi nguồn lực để đầu tư xây dựng, nâng cấp, cải tạo, sửa chữa nhằm đáp ứng nhu cầu công tác, làm việc của cán bộ, công chức và các tiêu chí xây dựng xã NTM nâng cao, kiểu mẫu. Tuy nhiên, việc đầu tư xây dựng, nâng cấp, sửa chữa Trụ sở làm việc các xã, thị trấn cần nguồn kinh phí tương đối lớn, trong khi đó ngân sách huyện còn gặp nhiều khó khăn.</p> <p>Kính đề nghị UBND tỉnh quan tâm, hỗ trợ kinh phí để đầu tư xây dựng Trụ sở làm việc các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Cam Lộ, trước mắt là Trụ sở Đảng ủy - UBND xã Cam Chính, xã Thanh An</p>	Năm 2024	
2	<p>Tuyến đường Gio Linh - Cam Lộ, đoạn qua địa bàn huyện Cam Lộ phần đường đã hoàn thành, tuy nhiên trên tuyến vẫn còn 3 cây cầu (gồm: 01 cầu giữa thôn Bản Chùa và thôn Tân Quang; 01 cầu tại thôn Tân Quang; 01 cầu tiếp giáp giữa xã Cam Tuyên và Cam Thành) đang thi công chưa hoàn thành gây khó khăn cho người và phương tiện tham gia giao thông, đặc biệt trong mùa mưa lũ người</p>	<p>Tuyến đường liên huyện Gio Linh - Cam Lộ, đoạn qua địa bàn huyện Cam Lộ do Sở Kế hoạch và Đầu tư làm chủ đầu tư; UBND huyện đã phối hợp thực hiện xong phần giải phóng mặt bằng. Kính đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Chủ đầu tư, đơn vị thi công tập trung nhân lực, nguồn lực và phương tiện đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm hoàn thành công trình trước mùa mưa bão, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân trong sản xuất và đi lại</p>	Quý III/2024	

	dân đi lại rất nguy hiểm, đề nghị các cấp quan tâm chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công các cầu trên tuyến.			
3	<p>Thực hiện Quyết định số 2172/QĐ-UBND ngày 15/10/2007 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc giải quyết tranh chấp quyền sử dụng đất liên quan đến địa giới hành chính giữa xã Cam Hiếu, huyện Cam Lộ và phường 4, thị xã Đông Hà. Căn cứ theo quyết định, các bên liên quan đã tập trung, thống nhất và đã giải quyết xong vấn đề xâm canh giữa nhân dân của hai xã Cam Hiếu huyện Cam Lộ và Phường 4 Thành phố Đông Hà, không còn tình trạng tranh chấp xảy ra.</p> <p>Tuy nhiên đến năm 2014, khi phần diện tích của các hộ dân thuộc thôn Định Xá, xã Cam Hiếu đến kỳ khai thác xong chuẩn bị trồng lại thì hộ gia đình ông Nguyễn Văn Tỷ, ở Khu phố 3, Phường 4, Thành phố Đông Hà đã tự ý đưa máy móc san ủi và trồng cây trên phần diện tích 1,54 ha là diện tích đất rừng của nhân dân Cam Hiếu đang sản xuất thuộc địa giới hành chính của xã Cam Hiếu. Sau khi sự việc xảy ra, UBND huyện đã chỉ đạo UBND xã Cam Hiếu phối hợp UBND phường 4 để tập trung giải quyết và trực tiếp UBND huyện đã làm việc với UBND thành phố Đông Hà để giải quyết việc hộ ông Nguyễn Văn Tỷ lấn chiếm đất trồng rừng sản xuất của các hộ</p>	<p>Vấn đề này, UBND huyện đã nhiều lần phối hợp với UBND thành phố Đông Hà để giải quyết và báo cáo UBND tỉnh về giải quyết một số vướng mắc trong công tác quản lý đất đai trên địa bàn (báo cáo số 408/BC-UBND ngày 15/11/2023); ngày 20/11/2023, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 255/TB-UBND về ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng tại buổi làm việc với huyện Cam Lộ về giải quyết một số vướng mắc trong công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường; trong đó nội dung giải quyết tranh chấp QSD đất liên quan đến địa giới hành chính giữa xã Cam Hiếu, huyện Cam Lộ và Phường 4, Thành phố Đông Hà, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, UBND huyện Cam Lộ, UBND thành phố Đông Hà để giải quyết dứt điểm</p> <p>Kính đề nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các đơn vị, địa phương kiểm tra, giải quyết</p>	Năm 2024	

	<p>dân thôn Định Xá, xã Cam Hiếu. Qua nhiều phiên làm việc, giải quyết và đã qua 01 chu kỳ khai thác nhưng hộ ông Nguyễn Văn Tỷ vẫn không chấp hành trả lại diện tích đất rừng đã lấn chiếm cho các hộ dân thôn Định Xá, không những vậy còn tiếp diễn mở rộng việc lấn chiếm thêm diện tích và trồng cây trên đường mòn dân sinh cũng là đường địa giới hành chính giữa xã Cam Hiếu huyện Cam Lộ và Phường 4 Thành phố Đông Hà. Sự việc trên kéo dài đã ảnh hưởng đến quyền lợi của bà con nhân dân và tình hình an ninh trật tự của địa phương. Để giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri, kính đề nghị UBND tỉnh, Sở Tài nguyên & Môi trường quan tâm xem xét chỉ đạo, giải quyết.</p>			
4	<p>Cử tri một số xã trên địa bàn huyện Cam Lộ kiến nghị: Các cấp cần quan tâm đầu tư một số trang thiết bị tại Trạm y tế vì đây là nơi chăm sóc sức khỏe ban đầu của người dân, hạn chế được việc chuyển lên tuyến trên.</p>	<p>Hiện nay, các trạm Y tế trên địa bàn huyện Cam Lộ đã có trên 80% danh mục trang thiết bị quy định tại Thông tư số 28/2020/TT-BYT ngày 31/12/2020 của Bộ Y tế; đồng thời nhân viên y tế cũng được đào tạo và có khả năng sử dụng trang thiết bị.</p> <p>Tuy nhiên, để đảm bảo cung ứng 100% danh mục trang thiết bị y tế, kính đề nghị UBND tỉnh quan tâm hỗ trợ kinh phí đầu tư để đảm bảo cho việc chăm sóc sức khỏe của nhân dân</p>	Năm 2024	
5	<p>Cử tri kiến nghị: Một số thời điểm xuất hiện tình trạng tại các cơ sở y tế công lập khan hiếm vacxin tiêm chủng cho trẻ em, song tại các cơ sở y tế ngoài công lập khi đi tiêm</p>	<p>UBND huyện đã báo cáo UBND tỉnh tại báo cáo số 372/BC-UBND ngày 30/10/2023, kính đề nghị tỉnh chỉ đạo ngành Y tế tiếp tục tham mưu UBND tỉnh đề xuất cấp trên xem xét, giải quyết</p>	Năm 2024	

	<p>dịch vụ vẫn có, như vậy gia đình có điều kiện kinh tế thì đưa trẻ đi tiêm chủng theo dịch vụ (ví dụ: vacxin 5 trong 1). Đề nghị chỉ đạo các ngành chức năng bố trí nguồn vacxin để tiêm chủng cho trẻ em theo chương trình tiêm chủng mở rộng, giải quyết bất cập, đảm bảo quyền và lợi ích về sức khỏe cho nhân dân.</p>			
6	<p>Trên tuyến quốc lộ 9 lượng xe lưu thông rất nhiều, thời gian gần đây nhiều xe chở than trọng tải lớn chạy từng đoàn gây mất an toàn cho người dân tham gia giao thông, đặc biệt trên tuyến đường 9 qua địa bàn Cam Lộ có nhiều trường học, học, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Đề nghị các cấp tăng cường kiểm tra tải trọng xe, bố trí thời gian phù hợp cho các phương tiện tải trọng lớn đi qua tuyến Quốc lộ 9 nhằm đảm bảo an toàn cho người dân tham gia giao thông</p>	<p>Căn cứ Quyết định số 321/QĐ-CAT-PV01 ngày 09/4/2023 của Giám đốc Công an tỉnh quy định phân công, phân cấp tuyến, địa bàn tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm hành chính về TTATGT đường bộ của Cảnh sát giao thông và Quyết định số 595/QĐ-CAT-PV01 ngày 26/5/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 321/QĐ-CAT-PV01 ngày 09/4/2023 thì tuyến Quốc lộ 9 đoạn qua địa bàn huyện Cam Lộ thuộc tuyến, địa bàn tuần tra của Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh. Việc bố trí thời gian phù hợp cho phương tiện có trọng tải lớn đi qua Quốc lộ 9 (tổ chức phân luồng giao thông theo giờ) thuộc thẩm quyền của Bộ Giao thông Vận tải.</p> <p>Để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông, đặc biệt là các em học sinh ở các trường học trên tuyến Quốc lộ 9, UBND huyện đã chỉ đạo Công an huyện xây dựng kế hoạch tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ ở các trường học, kiến nghị với Trạm Cảnh sát giao</p>		

		<p>thông Đakrông, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh để xử lý nghiêm xe ô tô chở hàng vượt quá trọng tải, chạy quá tốc độ cho phép lưu thông trên tuyến. Đồng thời kiến nghị Ban ATGT tỉnh xử lý các điểm bất cập, bố trí, lắp đặt đầy đủ hệ thống báo hiệu đường bộ; kiến nghị đơn vị quản lý đường bộ xem xét tổ chức phân luồng hợp lý. Chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo, các Trường học thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả mô hình “<i>xếp hàng đón con</i>” nhằm đảm bảo ATGT cho phụ huynh và học sinh khi đưa, đón các cháu đến trường.</p> <p>Kính đề UBND tỉnh chỉ đạo Công an tỉnh, Ban An toàn giao thông tỉnh tiếp tục tham mưu, giải quyết, tăng cường các giải pháp nhằm đảm bảo an toàn cho người dân tham gia giao thông.</p>		
7	<p>Vừa qua UBND tỉnh đã lấy ý kiến của các địa phương về mức phụ cấp hỗ trợ cho các chức danh bán chuyên trách, cán bộ thôn, bản, khu phố. Tuy nhiên cử tri trên địa bàn huyện tiếp tục đề nghị HĐND tỉnh nghiên cứu có chính sách hỗ trợ tăng phụ cấp cho đối với các chức danh Bí thư chi bộ, trưởng thôn, trưởng ban công tác mặt trận, các chi hội trưởng các đoàn thể ở thôn, bản khu phố, đặc biệt là những thôn mới sáp nhập dân số đông, địa bàn rộng, điều kiện tổ chức sinh</p>	<p>Hiện nay, UBND tỉnh đã tham mưu HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 120/NQ-HĐND ngày 07/12/2023 quy định chức danh, mức phụ cấp và mức phụ cấp kiêm nhiệm người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; mức hỗ trợ và mức phụ cấp kiêm nhiệm người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố; kinh phí hoạt động của tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, có hiệu lực từ ngày 01/01/2024 (thay thế Nghị quyết số 18/2020/NQ-HĐND ngày 21/4/2020 của HĐND tỉnh), theo đó đã điều chỉnh tăng thêm về mức phụ cấp hàng tháng, phụ</p>		

	hoạt, hội họp khó khăn.	cấp kiêm nhiệm đối với cán bộ bán chuyên trách thôn, bản, khu phố, đồng thời quy định mức hưởng cao hơn đối với những thôn, bản, khu phố thuộc diện sắp xếp, sáp nhập theo Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 27/7/2029 của HĐND tỉnh		
8	Dự án Thủy lợi Ba Hồ - Bản Chùa (Cam Lộ) trên địa bàn huyện với tổng số 24 hạng mục công trình, trong đó có 11 hạng mục đã nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng; còn 13 hạng mục chưa bàn giao cho huyện quản lý. Vấn đề này đã được cử tri trên địa bàn huyện kiến nghị nhiều lần, đề nghị quan tâm chỉ đạo BQL dự án: bàn giao các công trình đã nghiệm thu cho địa phương quản lý sử dụng, tránh gây lãng phí; đối với công trình chưa hoàn thành cần đẩy nhanh tiến độ thi công, đồng thời có phương án bảo vệ nhằm đảm bảo an toàn đối với người và gia súc khi đi qua.	Nội dung này đã trả lời tại mục I.2 nêu trên		
9	Cử tri xã Cam Thủy (Cam Lộ) kiến nghị: tuyến đường tránh đi qua địa bàn thôn Lâm Lang đã hoàn thành đi vào sử dụng tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân tham gia giao thôn, tuy nhiên khi xảy ra mưa lũ, đặc biệt là trận lũ lịch sử cuối tháng 10 năm 2020 con đường này trở thành đê giữ nước làm cho các hộ dân trong vùng bị ngập lụt nặng nề. Cử tri Cam Lộ đã kiến nghị, được UBND tỉnh trả lời giao cho sở GTVT khảo sát để có	Nội dung này đã được UBND huyện báo cáo UBND tỉnh – HĐND tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tại báo cáo số 275/BC-UBND ngày 18/8/2023. Đồng thời, nhiều lần kiến nghị Sở Giao thông Vận tải xem xét bổ sung công trình phù hợp nhằm thoát lũ nhanh, nhất là vào mùa mưa bão. UBND tỉnh đã báo cáo HĐND tỉnh tại Báo cáo số 137/BC-UBND ngày 30/6/2023		

	<p>phương án cụ thể, tuy nhiên hiện nay vẫn chưa có phương án làm cầu hoặc cống, đề nghị các cấp chỉ đạo các cơ quan chức năng khảo sát thiết kế xây dựng cầu hoặc hệ thống cống thoát nước đủ lớn để khi mưa lớn xảy ra hạn chế ngập lụt cho bà con nhân dân.</p>			
--	--	--	--	--